

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘  
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสายใจ ปานอัน	ประธานกรรมการ	สายใจ ปานอัน
๒	นายอำนาจ หลักแหลม	กรรมการ	อำนาจ หลักแหลม
๓	นายกิตติ ดอกนางแย้ม	กรรมการ	กิตติ ดอกนางแย้ม
๔	นายชวลิต สังข์สน	เลขานุการสภาฯ	ชวลิต สังข์สน

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๓๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง** เลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
ข้อ ๑๐๙ ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น เลือกประธานและเลขานุการ  
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นขณะนั้น ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการเลือกประธาน  
คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้วย

ที่ประชุม มีมติเลือก นางสายใจ ปานอัน เป็นประธานคณะกรรมการและเลือก  
นายกิตติ ดอกนางแย้ม เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง** รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานคณะกรรมการฯ เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก ของคณะกรรมการชุดนี้จึงไม่มีการรับรองการ  
ประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง** พิจารณาแปรรูปที่ดินข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๘

ประธานคณะกรรมการฯ ตามที่สภามีมติรับรองหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในการประชุมสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔  
สิงหาคม ๒๕๕๗ และกำหนดให้สมาชิกที่ประสงค์จะขอแปรรูปที่ดินส่งข้อขอแปรรูปที่ดิน  
ให้คณะกรรมการในเวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งปรากฏว่าไม่มี  
สมาชิกผู้ใดส่งข้อขอแปรรูปที่ดินในชั้นนี้ คณะกรรมการท่านใดมีความประสงค์ขอ  
แปรรูปที่ดินขอเชิญได้

นายอำนาจ หลักแหลม ผมเห็นว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ มี  
ความเหมาะสม ทั้งในด้านรายรับและรายจ่าย จึงไม่ขอแปรรูปที่ดิน

นายกิตติ ดอกนางแย้ม ผมเห็นด้วยกับนายอำนาจ หลักแหลม คงหลักการเดิมไว้ ไม่ขอแปรรูปที่ดิน

ประธานกรรมการ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๘ ยังคงหลักการเดิมของร่างข้อบัญญัติไว้ทุกข้อ ก็จะรายงานประธานสภาเพื่อนำเข้าสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ**

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.

(ลงชื่อ)                      กิตติ ดอกนางแย้ม                      ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
( นายกิตติ ดอกนางแย้ม                      )  
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

(ลงชื่อ)                      สายใจ ปานอัน                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
( นางสาวใจ ปานอัน )  
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ